

TCVN 12946:2020

Xuất bản lần 1

**NGUYÊN TẮC VÀ HƯỚNG DẪN TRAO ĐỔI THÔNG TIN
TRONG CÁC TÌNH HUỐNG KHẨN CẤP VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM**

*Principles and guidelines for the exchange of information
in food safety emergency situations*

HÀ NỘI – 2020

Lời nói đầu

TCVN 12946:2020 được xây dựng trên cơ sở tham khảo các tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam sửa đổi 2013, soát xét 2016;

TCVN 12946:2020 do Ban kỹ thuật tiêu chuẩn quốc gia TCVN/TC/153 biên soạn, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

TCVN VIỆN TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG VIỆT NAM
 PHÒNG XUẤT BẢN, IN & PHÁT HÀNH
 Số 8 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội
 Tel: 024.3756 4269 Fax: 024.38361 771
 Email: tieuchuan@vsqi.gov.vn Web: www.vsqi.gov.vn

TCVN/TC/153
 Tổng cục Tiêu chuẩn
 Đo lường Chất lượng
 chưa được phép của VSQI

Lời giới thiệu

Để giảm thiểu các ảnh hưởng có hại tiềm ẩn cho sức khỏe cộng đồng khi xảy ra tình huống khẩn cấp về mất an toàn thực phẩm, cần truyền thông đến tất cả các bên có liên quan về bản chất và mức độ nghiêm trọng của tình huống, bao gồm cả hành động nhanh nhất có thể để đảm bảo thực hiện ngay hoạt động quản lý tình huống khẩn cấp. Quy trình này cần được thực hiện để tránh có các hành động không phù hợp đối với các lô hàng thực phẩm không bị ảnh hưởng.

Nguyên tắc và hướng dẫn trao đổi thông tin trong các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm

*Principles and guidelines for the exchange of information
in food safety emergency situations*

1 Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này đưa ra hướng dẫn để ứng phó với các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm được xác định và cần thực hiện việc truyền thông các nguy cơ liên quan đến tình huống khẩn cấp đó. Việc quản lý tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm cần có sự hợp tác, phối hợp kịp thời giữa tất cả các bên liên quan, bao gồm cơ quan có thẩm quyền, các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng để đảm bảo ứng phó có hiệu quả. Tiêu chuẩn này cũng áp dụng cho thức ăn chăn nuôi¹⁾ khi việc sử dụng thức ăn chăn nuôi có thể gây mất an toàn thực phẩm.

Tiêu chuẩn này áp dụng cho các tình huống khẩn cấp về an toàn thực phẩm trong đó sản phẩm thực phẩm và mối nguy an toàn thực phẩm đã được xác định cụ thể.

Tiêu chuẩn này cũng có thể áp dụng cho các tình huống chưa xác định được mối nguy an toàn thực phẩm, nhưng có thông tin khoa học liên quan cho thấy mối quan hệ giữa việc tiêu thụ thực phẩm và các ảnh hưởng nghiêm trọng của nó đến sức khỏe con người.

2 Tài liệu viện dẫn

Các tài liệu viện dẫn sau là rất cần thiết cho việc áp dụng tiêu chuẩn. Đối với các tài liệu viện dẫn ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có).

TCVN 5520:2016 (CAC/RCP 20-1979, Rev 2010), *Quy phạm đạo đức trong thương mại quốc tế về thực phẩm bao gồm cả giao dịch ưu đãi và viện trợ thực phẩm*.

¹⁾ Thuật ngữ thức ăn chăn nuôi dùng để chỉ cả thức ăn chăn nuôi và thành phần nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, được định nghĩa trong TCVN 9593:2013 (CAC/RCP 54-2004) *Quy phạm thực hành chăn nuôi tốt*.